

แบบรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลกำแพงแสน

ลำดับ	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	ปัญหา-อุปสรรค
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่าง ๆ	ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับ	เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยังไม่พบข้อร้องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ช่องทางการประชาสัมพันธ์บางช่องทางไม่ได้รับการแก้ไข และไม่ชี้แจงในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
๒	มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการประกาศนโยบายโดยผู้บริหารและแจ้งบุคลากรในทุกระดับ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด	มีระบบการตรวจสอบภายในองค์กร และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ และรายไตรมาสให้กับผู้บริหารสูงสุด	การจัดการประชุมชี้แจงภายในหน่วยงานไม่ทั่วถึง
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาครักษาพยาบาลและทรัพย์สินบริจาครักษาพยาบาล	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาครักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้การรับบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบฯ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินบริจากรักษาพยาบาล	เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจในการรักษาพยาบาลการดำเนินงานและการประชุมไม่เป็นไปตามแผน
๔	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต และการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในโรงพยาบาลกำแพงแสนปฏิบัติได้ถูกต้อง	บุคลากรทุกระดับทราบถึงการกระทำผิดวินัยและบทลงโทษ	การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
๕	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน	จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการของหน่วยงาน	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	การถ่ายทอดเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ ยังไม่ครอบคลุม



ประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน  
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยโรงพยาบาลกำแพงแสน ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่การกำหนดมาตรการและวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลกำแพงแสนให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

โรงพยาบาลกำแพงแสน จึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงแสน ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสต่าง ๆ
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศ และตามกรอบแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาย เจนลาภวัฒน์กุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน